



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 28 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอรั้มน์: เปิดมุมมองลงทุนใหม่: เมื่อฟ้าฝนไม่เป็นใจแต่เกษตรกรไทย....	กรุงเทพธุรกิจ
2. การฝึกผจญมาร!	ไทยโพสต์
3. กรมชลประทานน้ำ ช่วยชาวนาอยุธยา 3จว.ได้เผชิญแล้ง	ไทยรัฐ
4. กรม.ถก30กค.งบปี63	มติชน
5. ผ่านแถลงนโยบาย"ประยุทธ์"คุมเรือเหล็กเดินทาง วัดผลงาน พิสูจน์ผู้นำ	ไทยรัฐ
6. การบ้าน'รัฐบาลประยุทธ์2' เกมวัดกัน-การเมืองนอกสภา	เดลินิวส์
7. เฉลิมชัยย้าคำตุ้-แก้ปัญหาไม่ง่ายเหมือนคิด	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
8. รมช.เกษตรฯเปิดมหกรรมอินทผลัมคึกคัก	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
9. กรม.นัดถกวงเงินงบปี63 หวันสั่งเรือ-นับหนึ่งใหม่	มติชน (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เปิดมุมมองลงทุนใหม่: เมื่อฟ้าฝนไม่เป็นใจแต่เกษตรกรไทยยังมีความหวัง

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11266 หน้า : 14 (ล่าง)

เมื่อฟ้าฝนไม่เป็นใจ แต่เกษตรกรไทยยังมีความหวัง

กรุงเทพธุรกิจ
เปิดมุมมองลงทุนใหม่

● สุโชติ กิรสรณรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (Us:เก็ทไทย) หรือ KGI

ปลายเดือน มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา ผมเคยเขียนบทความเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ที่จะทำให้ปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคเอเชียลดต่ำกว่าระดับปกติ ว่าอาจจะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยหากรัฐบาลใหม่สามารถบริหารจัดการน้ำสำหรับการเกษตรได้ดี ทั้งนี้อ้างอิงจากงานวิจัยของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว หลังการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ จะทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ GDP สูงขึ้นต่อเนื่อง 4 ไตรมาสติดๆ กัน อย่างไรก็ตาม ผลของปรากฏการณ์เอลนีโญเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาอาจไม่ได้ส่งผลบวกต่อเกษตรกรเต็มที่ตั้งเช่นสถิติในอดีตและที่ผมคาดหวังไว้เมื่อตอนเขียนบทความ ปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา

โดยสถานการณ์ในขณะนี้ อาจไม่เป็นใจมากนัก แม้ว่าจะผ่านพ้นปรากฏการณ์เอลนีโญไปแล้วก็ตาม ขณะนี้สภาพภูมิอากาศของโลกเป็นสถานการณ์ปกติ อ้างอิงจาก ข้อมูลการพยากรณ์ของหน่วยงานที่ออสเตรเลียที่ประเมินว่าสภาพภูมิอากาศโลกกลับสู่ระดับปกติแล้ว ขณะที่หน่วยงานที่สหรัฐฯ ประเมินว่าสภาพภูมิอากาศของโลกจะกลับสู่ระดับปกติในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า แต่ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆ ของไทย

หลายแห่งอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระดับน้ำเก็บกักในเขื่อนอยู่ในระดับใกล้เคียง หรือ บางแห่งต่ำกว่าระดับน้ำเก็บกักในปีที่เกิดวิกฤติภัยแล้งครั้งรุนแรงเมื่อปี 2558-59 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดัชนีรายได้เกษตรกร 1Q62 ปรับตัวขึ้น +2.15% YoY และชะลอตัวลงเล็กน้อยในเดือน เม.ย. ก่อนที่จะปรับขึ้นต่อเนื่องในเดือน พ.ค.-มิ.ย. โดยสาเหตุหลักมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับสูงขึ้น แม้ว่าดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจะชะลอตัวลงก็ตาม จากข้อมูลดังกล่าวยังพอสรุปได้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรไทยในช่วง 2Q62 ที่ผ่านมา ยังพอจะมีรายได้ที่ดีขึ้น

ผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ราคาข้าวเปลือกในตลาดโลก ปรับขึ้นมาแล้ว +20% YTD หรือ เปรียบเทียบราคา ณ สิ้นปี 2561 ที่ผ่านมาก ซึ่งเป็นผลจากการคาดการณ์ของนักลงทุนในตลาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกจะลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เพาะปลูก อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ดัชนีรายได้เกษตรกรไทยในช่วง 2Q62 ที่ผ่านมา ยังพอจะมีรายได้ที่ดีขึ้น

ผ่านพ้นปรากฏการณ์เอลนีโญที่เป็นสาเหตุของภัยแล้งแล้ว ดังนั้นประเด็นนี้จึงตกเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลใหม่อย่างเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรสามารถประคับประคองผลผลิตทางการเกษตรให้พ้นวิกฤตินี้

กลับมาที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเรื่อง กำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานรากในขณะนี้ ผมประเมินว่ารัฐบาลจะเร่งออกมาตรการเร่งด่วนมาช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากหลังจากการแถลงนโยบายเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้กำลังซื้อในประเทศยังทรงตัวต่อเนื่องไปได้ใน 2H62 นี้ นอกจากนี้หากวิเคราะห์จากข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ออกมายืนยันว่า สภาพภูมิอากาศของโลกฟื้น หรือ กำลังจะฟื้น ปรากฏการณ์เอลนีโญแล้ว น่าจะเป็นข่าวดีที่เกษตรกรไทยตั้งความหวังไว้ คือ ฝนน่าจะกลับมาเริ่มตกตามฤดูกาล ดังนั้นผมประเมินว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศ เช่น กลุ่มค้าปลีก, กลุ่มเชื้อเพลิง, กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น น่าจะยังมีโอกาส Outperform ตลาดฯ ได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นที่มีการปักฐานแล้วในช่วงที่ผ่านมา หรือยัง Laggard ตลาดอยู่ อาทิ ROBINS, GLOBAL เป็นต้น สาเหตุที่ผมพยายามหยิบยกหุ้นที่ยัง Laggard มาพูดถึง เนื่องจากผมประเมินว่าดัชนี SET index น่าจะเริ่มดีดตัว และมี Upside ที่จำกัด หลังจาก Forward PE ในปัจจุบันที่สูงถึงราว 16.5 เท่า ทำให้ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทย น่าจะเข้าสู่การ Sideway และนักลงทุนจะเริ่มเปลี่ยนตัวเล่น จากหุ้นที่ Outperform ตลาดฯ มาก ในช่วงที่ผ่านมา มายังหุ้นที่ยังมีพื้นฐานที่ดี แต่ยัง Laggard

การฝึกผจญมาร!

แถลงนโยบาย 2 วัน 34 ชม. 'หมอพรทิพย์' ชี้ละครน้ำเน่า

กรุงเทพฯ ● แถลงนโยบาย 2 วัน 34 ชั่วโมง “บิกตู” ขอโทษหากพูดไม่เหมาะสม ยืนยันสติปัญญา คิดมาแล้วว่าต้องทำนโยบายอย่างไร ขอให้มั่นใจภาพประเทศดำเนินไปอย่างมั่นคงในศตวรรษที่ 21 “ลมศักดิ์” ชูอก! เจงนิงฟังตลอด ตอบเองหมด “หมอพรทิพย์” ลับเหล็ก มีแต่เกมหลอกตา ลองของประธาน กลายเป็นการฝึกผจญมาร

เมื่อเวลา 03.20 น. วันที่ 27 ก.ค. ที่หอประชุมใหญ่ที่โอที ๓.แจ้งวัฒนะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อภิปรายปิดการแถลงนโยบายรัฐบาลว่า เป็นโอกาสแรกที่ได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกสภา บางทีอาจจะไม่ชอบกันเกลียดกัน อาจจะยังไม่รู้จักกัน สิ่งสำคัญคือเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน อะไรที่พูดไม่เหมาะสมตนขอโทษ

“เราอาจจะปรับตัวเข้าหากันเล็กน้อยจากนี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะเบาะแว้งกันอีกต่อไป ส่วนการบริหารราชการแผ่นดิน หลายคนอาจมองว่าเป็นนโยบายที่เลื่อนลอย จับต้องไม่ได้ แต่ยืนยันว่ามีสติปัญญา คิดมาแล้วว่าจะทำงานกันอย่างไร นี่คือการรอบนโยบายกว้างๆ เป็นการเขียนไว้เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการ”

นายกฯ กล่าวว่า ใครจะพูดอะไรต้องเรียนรู้การบริหารราชการแผ่นดิน ต้องรู้ระเบียบกฎหมาย ส่วนเรื่องงบประมาณในการทำงานนโยบายต่างๆ นั้น ก็มาจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณ ๓ ใน ๓ เท่านั้น เอกชนจะเป็นผู้รับความเสี่ยง ส่วนรัฐบาลจะอำนวยความสะดวก ซึ่งไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ ใดๆ ก็ตาม กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

อ่านต่อหน้า 10

การฝึกผจญมาร!

และสังคมแห่งชาติ จะไปกำหนดวงเงินงบประมาณตรงนี้เพื่อทำแผนนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวขอบคุณประธานและสมาชิกสภา ที่อภิปรายให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จะนำไปแก้ปัญหาให้ประชาชนทุกด้าน และจะนำไปพิจารณาเพิ่มเติม ชับเคลื่อนนโยบายต่อไป ขั้นตอนต่อจากนี้เดือน ส.ค. รัฐบาลจะประชุมชี้แจงส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งต้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยรัฐบาลจะกำหนดกรอบเวลา เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม

“ผมขอให้ความมั่นใจต่อสมาชิกสภาและประชาชนว่า รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของผม จะมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ได้ให้สัญญาไว้ว่าจะทำเพื่อประชาชนทั้งประเทศ โดยคำนึงหลักนิติรัฐ นิติธรรม สุจริต เทียงธรรม โปร่งใส รักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อนำประเทศไทยดำเนินไปอย่างมั่นคงในศตวรรษที่ 21” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

จากนั้น นายชวนได้กล่าวก่อนปิดการประชุมว่าการประชุมตั้งแต่วันที่ 25-26 จนเข้าวันที่ 27 ก.ค. ก็เห็นใจสมาชิกที่ไม่ได้อภิปราย ตนถึงบอกว่าต้องควบคุมเวลา กันให้ได้ หากเพื่อนคนแรกๆ อภิปรายมาก คนท้ายก็จะไม่ได้อภิปราย ทั้งนี้ ขอขอบคุณนายกฯ คณะรัฐบาล สมาชิกสภา ที่ให้ความร่วมมือ และได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 03.33 น. ทั้งนี้ การประชุมเพื่อแถลง

นโยบายรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 25-27 ก.ค. ใช้เวลาทั้งหมด 34 ชม.

ชูอก ‘บิกตู’ สุดยอด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงภาพรวมการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า เห็นความเปลี่ยนแปลงจากการนำเสนอจากการแถลงนโยบายจากรัฐบาลก่อนๆ ตนเคยเป็นรัฐมนตรีมา 13 ครั้ง ปกตินายกฯ จะอ่านเอกสารที่เตรียมมา แล้วมีการซักถามกัน ซึ่งที่ผ่านๆ มานายกฯ จะไม่ค่อยอยู่ในห้องประชุม อาจจะมีการตอบคำถามเล็กน้อยแล้วออกไป จากนั้นจะกลับมาขอบคุณสมาชิกสภา

แต่ พล.อ.ประยุทธ์นั้นอยู่ในห้องรับฟังการอภิปรายตลอด อาจมีหยาบไ้รับแขกของบ้านเมืองบ้างแต่ไม่นานก็กลับมา แล้วท่านตอบฝ่ายซักถาม จนรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่ต้องตอบเลย เพราะนายกฯ ช่วยตอบได้หมด แสดงให้เห็นว่านโยบายที่รัฐบาลเขียนมาคนที่เข้าใจมากที่สุดคือนายกฯ ดังนั้นการติดตามผลงานของรัฐบาลน่าจะออกมาได้ตามแผนที่เขียนเอาไว้ และเมื่อผลงานรัฐบาลออกมาดี จะเป็นกระแที่คุ้มครองรัฐบาลให้อยู่ได้นาน ซึ่งอาจจะครบวาระ แต่ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นไปตามที่ตนคิดไว้หรือไม่

“หากประชาชนฟังการแถลงนโยบาย จะเห็นนายกฯ อยู่ในห้องประชุมตลอดเวลา ท่านเป็นคนตรงไปตรงมา อารมณ์บางครั้งไม่เครียด อาจดูเหมือนหนักแต่ไม่หนัก หากพูดหรือแสดงอะไรผิดไปก็ขอโทษทันที ไม่ต้องเสียเวลาคิดอะไรมากมาย อย่ามองเพียงการแสดงออก ขอยืนยันตรงนี้ว่านายกฯ และรัฐมนตรีทุกคนมีความตั้งใจ

ทำงาน เพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชน” นายสมศักดิ์กล่าว

นายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การแถลงนโยบายของรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณพรรคฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภาที่อภิปราย เสนอแนะนโยบายอย่างเต็มที่ แม้ว่ามีส่วนตรงบ้างแต่ก็ครบถ้วน แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.กลาโหม ชี้แจงฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ ทุกนโยบายก็ตอบโจทย์ของประเทศ สามารถสร้างความอยู่ดีกินดีให้ชาวบ้านได้อย่างแน่นอน จากนั้นไปรัฐบาลก็จะเร่งดำเนินนโยบายทันทีเพื่อพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ประชาชนคาดหวัง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาว่า กระบวนการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นจะได้ปฏิบัติหน้าที่ที่เพิ่มเติมที่ แต่จากการอภิปรายสองวันที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องยอมรับคือมีข้อเสนอแนะดีๆ หลายข้อที่รัฐบาลจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป ซึ่งสมาชิกหลายคนก็พูดเสนอแนะที่ดี รัฐบาลก็ต้องยอมรับและนำไปสู่การดำเนินโครงการหรือทำแผนงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติต่อไป

แม้การอภิปรายฝ่ายค้านจะนอกประเด็นไปบ้าง ก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพราะสภาต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้ว และรัฐบาลกับสภาก็ต้องอยู่ร่วมกัน เหมือนปลากับน้ำที่ต้องอยู่ด้วยกัน และในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลกับรัฐสภาก็ต้องอยู่ด้วยกัน ดังนั้นก็ต้องพูดกันด้วยเหตุด้วยผล” รมช.มหาดไทยกล่าว

‘บักตู’ เจ๋งกว่า ‘หนูไม่รู้’

ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของส่วนรวม เป็นเรื่องของประเทศชาติที่ทุกคนต้องช่วย

กันคิด ช่วยกันแก้ แต่บางครั้งการทำงานตามระบบอย่างที่นายกฯ พูดก็ไม่ค่อยเหมือนที่คิด โดยคิดอย่างเดียว แต่ไม่คิดปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้แบบที่คิดก็ไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่สมาชิกอภิปรายถือว่าเป็นความคิดเห็นที่หลากหลาย สามารถรับไปปฏิบัติได้ และเชื่อว่ารัฐบาลก็พร้อมรับไปปฏิบัติ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า “warongdechgitvigrom” ระบุว่า “ผมเฝ้าติดตามถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล ผมคิดว่านายกฯ ดูโอเคเลยครับ ทั้งจังหวะลีลา ลูกเล่นและความจริงใจ ยิ่งถ้ามีประสบการณ์มากขึ้น ผมคิดว่าฝ่ายค้านเล่นท่านยาก ที่สำคัญท่านให้เกียรติสภามากกว่าอดีตนายกฯ ที่อ้างประชาธิปไตยหลายเท่า เพราะอดีตนายกฯ มาสภาน้อยมาก แต่ท่านนอกจากมาแล้ว ยังกล้าต่อกรเอง ดังนั้นถ้ามาสภาได้ ขอให้ท่านมาเพราะถือว่าท่านให้เกียรติผู้แทนประชาชน จากนั้นไปรัฐบาลก็คงเริ่มทำงานได้ ที่สำคัญท่านอย่าให้มีการทุจริตนะครับ ถ้ามีถูกจับได้ รับรองพังแน่ ไม่ใช่แค่รัฐบาลพัง แต่ประเทศชาติจะพังด้วย ให้กำลังใจครับ

ดร.ยุศดี บุญทัน รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า นอกจาก พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในระบบรัฐสภาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้แล้ว ก็ยังพบว่ามี ส.ว.ที่มาจากพรรคต่างๆ แต่งตั้งจาก คสช.หลายๆ คน ก็แสดงพฤติกรรม คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับการอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย เช่นกล่าวว่า “ประเทศไทยจะเจริญได้ก็ถ้าผู้ชายทุกคนเข้ารับการเกณฑ์ทหารเหมือนเกาหลีใต้ และถ้าหากบรรยากาศในรัฐสภายังวุ่นวาย ก็อาจต้องให้ทหารรัฐประหารนาน 20 ปี” หรือแม้กระทั่งคำว่า “ส.ส.ชื้อชาโจร” หรือการแสดงอาการขมขู่ จะใช้ความรุนแรงในสภา เป็นต้น

“ผมจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่า ภารกิจของ ส.ว.มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อคน

ที่แต่งตั้งท่านมาเท่านั้นหรือไม่ หรือเพราะพวกท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน จึงทำให้พวกท่านคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำงานเพื่อประชาชน ผมเลยอยากสอบถามพวกท่าน ส.ว.ผู้ทรงเกียรติต่างๆ ว่าคิดเช่นนั้นจริงหรือไม่” รองโฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าว

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โจมตี ส.ว. ว่าอย่าเอละเอะ เห็น ส.ว.คนหนึ่งเดินไปชี้หน้ากักมือทำดีทำดี ส.ส.ฝ่ายค้านในสภา ใครตั้งมา อบรมกันหน่อย นี่ไม่ใช่เรือเป๊ะ ที่ยกมือตามกันมา 5 ปี ส.ส.ทำหน้าที่ ผิดถูกอย่างไรต้องรับผิดชอบทั้งทางการเมืองและกฎหมาย อย่ามาแสดงความดีเบื้องหน้าประชาชน

ขณะที่แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา แสดงความเห็น ว่า ประสิทธิภาพการประชุมสภาที่บอกว่าสมาชิกเป็นผู้ทรงเกียรติ แต่วัฒนธรรมและสิ่งที่พบไม่มาเรียกว่าเป็นการกระทำที่ทรงเกียรติ บางฝ่ายนิยมการอภิปรายด้วยคำพูดส่อเสียดเบาๆ ไปจนส่อเสียดเหยียดหยามหนักหน่วง มีการเล่นเกมหลอกตา มีการทดสอบอำนาจประธาน มีการให้ร้าย มีการด่าท้วงซึ่งหน้าและลับหลัง มีทั้งการด่าหรือส่อเสียดลับหลัง เบาหน้อยก็เรียกว่าแตก คีลห้าข้อสี่นี้จะถูกละเมิดตลอดเวลา

การถูกกำหนดให้ต้องนั่งฟังกลายเป็นการฝึกผจญมาร บวกกับความสามารของประธานในการจัดการกับการไม่รักษาเกียรติของสมาชิก กลายเป็นแบบฝึกหัดผจญมารเพิ่มเติม ที่หนักสุดคงเป็นสภาวะอารมณ์ผู้นำที่ต่อกรกับคำพูดที่ทาลายเกียรติในการอภิปรายของฝ่ายค้าน นี่แค่ครั้งแรกที่ต้องประชุมร่วมสามฝ่ายคือ ส.ส. ส.ว.และรัฐบาล คำพูดที่ปกติจะได้ยินในละครทีวีเ็น่าๆ มีมาให้ต้องฝึกจิตให้นิ่งให้ละวาง สภาอันทรงเกียรติต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีเกียรติ ที่รักษาเกียรติ ที่ให้เกียรติผู้อื่น ที่ให้เกียรติสถานที่ แต่ที่พบดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นเลย.

กรมชลประทานน้ำ ช่วยชาวนาอยุธยา 3จว.ได้เผชิญแล้ง

ภัยแล้งลามไม่หยุด ชาวนา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ทุกข์ระทมเจอฝนทิ้งช่วงนาน ต้นข้าวขาดน้ำเริ่มเหี่ยวแห้ง ★ มีต่อหน้า 8

กรมชลฯ

☆ ต่อจากหน้า 1

ตาย ขณะที่บ่อเสวยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ผุดใต้ดินที่ ใช้ผลิตประปาใกล้แห้งอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ต้องสูบน้ำจากที่อื่นมาเติม ส่วนชาวนา จ.นครศรี- ธรรมราช สงขลา และพัทลุง พื้นที่ผลิตข้าวรายใหญ่ ภาคใต้อ่วม ข้าวนาปรังขาดน้ำแล้ว 40 เปอร์เซ็นต์ ด้านกรมชลประทานเร่งส่งน้ำช่วยเหลือนาข้าวใน จ.กำแพงเพชร 1 แสนไร่

สถานการณ์ภัยแล้งเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ จ. อุดรธานีหลายพื้นที่ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จากภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ อ. หนองหาน ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ทำนา ขณะนี้ต้นข้าวที่ปักดำไปได้ไม่นานเริ่มเหี่ยวเฉาทุก พื้นที่แม้บางพื้นที่มีฝนตกลงมาบ้างแต่มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอเพราะต้นข้าวอยู่ในช่วงต้องการน้ำหล่อเลี้ยง ขณะที่น้ำประปาในพื้นที่หนองหานใกล้วิกฤติ แหล่ง น้ำดิบสำคัญอย่างบ่อเสวย ซึ่งเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ของหนองหานซึ่งเป็นน้ำดื่มผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ตลอดแต่ปีน้ำใกล้แห้งแล้ว ขณะนี้มีการประสาน ปก.อุดรธานีนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาสูบน้ำจาก หนองบ่อห่างกันประมาณ 2กม.มาเติมเพื่อใช้ผลิต ประปาในช่วงวิกฤติฝนแล้ง

ที่หอประชุม โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย อ. ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผู้ อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียง- เหนือนำเครื่องบินมาปฏิบัติการฝนหลวงช่วยชาวนา ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง นาข้าวเกิดความแห้งแล้ง ใกล้ยืนต้นตาย น.ส.วาสนากล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงมีแผนประเมินพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ตรงไหน ที่ต้องการน้ำและร้องขอมาก็แสดงว่าจุดนั้นชัดเจน ว่ามีความต้องการน้ำสูง การร้องขอไม่ได้ยุ่งยากอะไร เกษตรกรเองที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาความแห้งแล้ง สามารถร้องขอเข้ามาได้โดยการโทรศัพท์มาที่ศูนย์ ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4346-8217 และ 0-4346-8223

นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ อุปนายกสมาคม โรงสีข้าวไทยและนายกกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าว และกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยว่า จากการที่ภาคใต้ มีฝนหยุดตกเป็นเวลานานหลายเดือนทำให้พื้นที่นาข้าว ได้รับผลกระทบแล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะ ข้าวนาปรังในจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และ พัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวรายใหญ่ภาคใต้ โดยเฉพาะ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อ.ปากพนัง อ.เชียรใหญ่ และ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่รอยต่อ อ.ระโนด กับ อ.กระแสดินธุ์ จ.สงขลา หากฝนไม่ตก 2 เดือนนี้ข้าวนาปรังจะเสียหายประมาณ 80,000 ไร่ ด้านนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้งว่ากรมชลประทานเร่งส่งน้ำช่วยเหลือ ชาวนาที่อยู่ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว จ.กำแพงเพชร เพื่อป้องกันข้าว 1 แสนไร่ยืนต้นตาย อันเนื่องมาจากฝนตกน้อยกว่าปกติมากกว่า 2 เดือน และปัจจุบันมีการก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำ ปากคลองส่งน้ำสาย MC ของโครงการส่งน้ำวังบัว ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร เพื่อทดแทนอาคาร ท่อระบายน้ำเดิมทำให้ต้องงดส่งน้ำผ่านเขตก่อสร้าง ดังกล่าว จึงแก้ปัญหาด้วยการประสานกับโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ทองแดงให้ส่งน้ำจากคลอง 2R-MC เข้าสู่ท่อระบายน้ำปากคลองชักน้ำโครงการ ส่งน้ำวังบัว แต่ปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปกติ ทำให้น้ำ ไม่เพียงพอในการเสริมน้ำฝนให้เกษตรกรทำนาปี กรมชลประทานจึงได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 42 นิ้ว อัตราการสูบน้ำ 3.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ร่วมกับปริมาณน้ำที่ส่งได้เดิมจาก 18 ลบ.ม./ วินาที ทำให้สามารถส่งน้ำได้รวม 25 ลบ.ม./วินาที พร้อมกับให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ทองแดง ควบคุมดูแลปริมาณน้ำที่จะส่งเข้าคลองชักน้ำวังบัว และให้โครงการส่งน้ำวังบัวบริหารน้ำในคลองชักน้ำ ไม่ให้น้อยกว่า 20-25 ลบ.ม./วินาที ตามข้อตกลง กับเกษตรกรส่วนที่อยู่หลังประตูระบายน้ำโครงการ

ส่งน้ำวังบัวให้ผู้แทนเกษตรกรร่วมกันบริหารจัดการ น้ำและควบคุมการเปิดปิดบานต่อระบายน้ำในพื้นที่ ของตนเพื่อให้สามารถส่งน้ำไปถึงด้านปลายคลอง ภายใน 7-10 วัน

รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่า ส่วน พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งเครื่องสูบน้ำไปติดตั้ง ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ต่างๆรวม 18 เครื่อง ได้แก่ พื้นที่ ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย, ต.บ้านแถว ต.ดอนทอง อ.เสนา และ ต.ลาดบัวหลวง ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง นอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่อง สูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปลายคลองไผ่พระ อ. บางไทร เพื่อสูบน้ำลงคลองไผ่พระก่อนสูบเข้าคลอง สายหลักส่งไปช่วยเหลือพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตร ในพระราชดำริและพื้นที่ใกล้เคียงรวมประมาณ 1,200 ไร่ ส่วนที่ จ.สุพรรณบุรี ได้ส่งเครื่องจักรกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ เพื่อ ให้นำน้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้านนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร เปิดเผยว่า ได้เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภาวะฝน ทิ้งช่วง โดยตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้ง และฝนทิ้งช่วง (War Room) ปี 2562 และได้รับ รายงานพื้นที่เสียหายเบื้องต้น 838,981 ไร่แยกเป็นข้าว 411,549 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 157,943 ไร่ มันสำปะหลัง 119,957 ไร่ และอ้อยโรงงาน 149,532 ไร่ ทั้งนี้ เมื่อ ผนว.ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้วจะต้อง สืบหาความเสียหายเป็นรายบุคคลโดยคณะกรรมการ ระดับหมู่บ้านแล้วนำเสนอคณะกรรมการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอาเภอวงเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน 500,000 บาท หากไม่พอมิเงินตรองราชการ ในอำนาจผนว. 20 ล้านบาท และเงินตรองราชการ ในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50 ล้านบาท

ส่วนหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือจะต้อง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อน เกิดภัยและช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 80 ไร่ โดยมีอัตราการให้ความ ช่วยเหลือ ข้าว 1.18 บาทต่อไร่ พืชไร่ 1.48 บาท ต่อไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1.690 บาทต่อไร่ สำหรับ ผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เข้าร่วม โครงการประกันภัยกับ ธ.ก.ส.จะได้รับการช่วยเหลือ เพิ่มเติมประกันภัยข้าวนาปี เบี้ยประกัน 85 บาท ต่อไร่ ค่าสินไหมทดแทน 1,260 บาทต่อไร่ สำหรับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เบี้ยประกัน 59 บาทต่อไร่ สินไหมทดแทน 1,500 บาทต่อไร่

ครม.ถก30กค.งบปี63

สรุปวงเงินตั้งไว้3.2ลล. หวั่นหรือรับนโยบายใหม่ ทำสะดุดลากยาวอีก8ด.

ชง ครม.เคาะ 3.2 ล้านล้านบาท งบปี'63 ลุ้นเสนอ
เข้าสภาวาระแรก ต.ค. (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

งบปี'63

เกษตรฯชงขอ2แสนล้านงบปี'63

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปตัวเลขงบประมาณประจำปี 2563 เนื่องจากได้มอบให้หน่วยงาน กรมกองต่างๆ สรุปตัวเลขเพื่อนำเสนอนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาในสัปดาห์หน้าว่าจะมีการใส่อะไรเพิ่มหรือตัดลดงบประมาณอีกหรือไม่ สำหรับตัวเลขงบประมาณเบื้องต้นที่นำเสนอไปยังสำนักงบประมาณก่อนหน้านี้อยู่ที่กว่า 2 แสนล้านบาท สูงกว่างบประมาณปี 2562 กว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้ให้กระทรวงกลับมทบทวนเพื่อเสนออีกครั้ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าตัวเลขที่จะนำเสนอไปใหม่และเสนอต่อรัฐมนตรีนั้น คาดว่าจะอยู่ที่กว่า 2 แสนล้านบาท เช่นเดิม และหากมีการนำเสนอไปเชื่อว่าสุดท้ายสำนักงบประมาณอาจจะตัดเหลือแค่กว่า 1 แสนล้านบาท

“ตัวเลขงบประมาณของกระทรวงในปี 2563 จะให้ความสำคัญกับแผนการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ดังนั้น งบประมาณหลักๆ จึงไปอยู่ที่กรมชลประทาน” นายอนันต์กล่าว

คมนาคมเน้นสร้างระบบราง-ถนน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม (คค.) กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้เสนองบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้นราว 4 แสนล้านบาท แบ่ง

เป็นงบประจำประมาณ 1 แสนล้านบาท และงบลงทุนประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระบบรางและถนน ของหน่วยงานในสังกัดต่างๆ อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าหลังจากการแถลงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคมจะนำนโยบายของรัฐบาลที่มีความสำคัญเร่งด่วนมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อสำนักงบประมาณต่อไป

น.ส.อัจฉรา พัฒนพณชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า กระทรวงดีอีเหมือนกับทุกกระทรวงที่จะต้องมีการทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลใหม่จากก่อนหน้านี้ที่ได้มีการเสนองบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตามนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนให้สำนักงบประมาณไปแล้ว ซึ่งสัปดาห์หน้าสำนักงบประมาณจะส่งเอกสารกลับมาให้แต่ละกระทรวงเพื่อทำการทบทวนและปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และจะต้องส่งกลับเพื่อนำไปให้สำนักงบประมาณพิจารณาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้

'ดีป้า'ตั้งเป้า3.5พันล.ดัน6โครงการ

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ดีป้าเตรียมเสนอแผนของงบประมาณในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,200

บาท และงบประมาณผูกพันอีก 2,300 ล้านบาท โดยสำหรับงบประมาณใหม่นั้นจะดำเนินการรวม 6 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพ 2.โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภาคการเกษตร 3.โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ

ดิจิทัล สำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 4.การพัฒนาสมาร์ตซิตี้ (เมืองอัจฉริยะ) ของจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหม่ อาทิ หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงราย และใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่รองรับเรื่องการท่องเที่ยว ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคง และการพัฒนาเพิ่มกำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 5.การพัฒนาสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กลายเป็นไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ พื้นที่ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดและพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสนับสนุนโครงการดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ และ 6.โครงการดิจิทัลแมนเพาเวอร์ ที่มีเป้าหมายปั้นกำลังคนด้านดิจิทัลเพิ่มเป็น 40,000 คนต่อปี

“สำหรับงบประมาณผูกพันจำนวน 2,300 ล้านบาทนั้น จะประกอบด้วยโครงการ การก่อสร้างสถาบันไอโอที การเตรียมสถานที่จัดงานเวิร์ดเอ็กซ์โปที่เมืองคูโบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น” นายณัฐพลกล่าว

ก.พลังงานลุ้นได้มากกว่าปี'62

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า สำหรับงบประมาณปี 2563 ของกระทรวงพลังงานที่ขอไปก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2,950 ล้านบาท มากกว่าปี 2562 ที่อยู่ที่ 2,300 ล้านบาท โดยจากนี้จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่คือนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พิจารณาด้วยว่าสอดคล้องกับนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่ หรือจะนำนโยบายของรัฐมนตรีมาแปลงสู่แผนปฏิบัติต่อไป

รายงานข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ก่อนหน้า ททท.เคยทำกรอบงบประมาณปี 2563 ไปประมาณ 8,000 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ไปจัดทำใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ถึงสูงถึง 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและลดความเหลื่อมล้ำ

คลังนัดถก4หน่วยงานเคาะตัวเลข

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 ว่า ในกรอบงบประมาณใหญ่คงต้องหารีร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนว่าจะคงกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดก่อนเห็นชอบไว้งบประมาณรายจ่ายไว้ 3.2 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาทหรือไม่ ขณะนี้สำนักงานงบประมาณยังไม่ได้นัดหารือมา แต่คิดว่าน่าจะหารือกันในเร็วๆ นี้

กรอบงบปี'63อยู่ที่3.2ล้านล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วได้มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3,200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.7% จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่กำหนดไว้ 3,000,000 ล้านบาท โดยโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 1.รายจ่ายประจำ จำนวน 2,358,410.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 85,754.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.8% และคิดเป็นสัดส่วน 73.7% ของวงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีสัดส่วน 75.8% 2.รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง จำนวน 62,709.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งไม่มีการเสนอตั้งงบประมาณหรือเพิ่มขึ้น 100% และคิดเป็นสัดส่วน 2.0% ของวงเงินงบประมาณรวม 3.รายจ่ายลงทุน จำนวน 691,200 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 42,061.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.5% และคิดเป็นสัดส่วน 21.6% ของวงเงินงบประมาณรวม เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 87,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 9,474.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.1% และคิดเป็นสัดส่วน 2.7% ของวงเงินงบประมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีสัดส่วน 2.6%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านรายได้สุทธิจำนวน 2,750,000 ล้านบาท และงบประมาณขาดดุล จำนวน 450,000 ล้านบาท เท่ากับ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคิดเป็นสัดส่วน 2.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีสัดส่วน 2.6% ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,200,000 ล้านบาท ดังกล่าวเท่ากับกรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563-2565) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้มีจำนวนและสัดส่วนอยู่ในกรอบที่กำหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

30ก.ค.หารือกรอบงบปี'63อีกรอบ

แหล่งข่าวจากสำนักงานงบประมาณเปิดเผยว่า สำนักงานงบประมาณเตรียมเสนอไปยังที่ ครม. วันที่ 30 กรกฎาคม เพื่อหารือถึงงบประมาณปี 2563 ว่า จะคงกรอบงบตามที่รัฐบาลชุดก่อนอนุมัติไว้หรือไม่ ถ้ายืนยันตามกรอบดังกล่าว สำนักงานงบประมาณพร้อมที่จะเสนอร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี 2563 ให้ ครม.เห็นชอบในสัปดาห์ถัดไป หลังจากนั้นให้เวลากระทรวงต่างๆ ทำคำขอใช้งบประมาณ ซึ่งกระทรวงต่างๆ จะนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายหาเสียง ของพรรคร่วมรัฐบาลมาใส่ไว้ในงบประมาณ คาดว่าภายในเดือนสิงหาคมจะสามารถเสนอรายละเอียดงบประมาณต่อ ครม.เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า หาก ครม.เห็นชอบกรอบงบประมาณเดิม 3.2 ล้านล้านบาท กระบวนการต่างๆ จะรวดเร็วมากขึ้น คาดว่า จะสามารถเสนอร่างกฎหมายงบประมาณเข้าสู่รัฐสภาวาระแรกในช่วงกลางเดือนตุลาคม และคาดว่าจะสามารถพิจารณางบประมาณแล้วเสร็จและประกาศบังคับใช้ได้ในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งยังเป็นไปตามกรอบเดิมที่คาดว่าจะล่าช้า 3-4 เดือน อย่างไรก็ตาม หาก ครม.ให้ปรับแก้ไขวงเงินงบประมาณใหม่ จะทำให้กระบวนการล่าช้า เพราะเท่ากับต้องนับหนึ่งในการทำงบประมาณใหม่

หวังพรรคร่วมรบ.เพิ่มเงิน2-3แสนล.

“เท่าที่ประเมินจากนโยบายรัฐบาลและนโยบายหาเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล ถ้าต้องทำหมดทุกเรื่องต้องใช้เงินประมาณไม่น้อยกว่า 2-3 แสนล้านบาท โดยในงบประมาณ 2563 ยังไม่มีการการผูกพันและสามารถนำมาใช้กับโครงการใหม่ๆ มีเพียง 7-8 หมื่นล้านบาท ดังนั้นคงขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะคงกรอบงบ 2563 ไว้เท่าเดิม และลดขนาดของโครงการลงมา

และรอใช้งบในปี 2564 หรือร้องใหม่หมด แต่ต้องเสียเวลานับ 1 ใหม่คาดว่าทำให้งบประมาณใหม่ล่าช้าไปอีก 6-8 เดือน” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ระหว่างรอบงบประมาณใหม่มีผล สามารถใช้งบประมาณกรอบเดิมของปีงบ 2562 ไปพลางก่อนทั้งในส่วนของงบประจำ เช่น รายจ่ายเงินเดือนงบที่มีการผูกพันไว้แล้ว โดยสามารถใช้ได้ 50% ของกรอบวงเงินงบประมาณปี 2562 หรือ 1.5 ล้านล้านบาทจากกรอบงบ 3 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณในส่วนที่ไม่ผูกพันของปีงบ 2562 ที่จะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันและยังเหลือ 10% วงเงินประมาณ 3 แสนล้านบาท แต่ต้องเร่งใช้จ่ายหรือเริ่มก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่เช่นนั้นงบดังกล่าวต้องถูกพับไป (ยกเลิก) นอกจากนี้ ยังมีงบกลางอีกประมาณ 1 แสนล้านบาท สามารถนำมาใช้เพื่อเรื่องฉุกเฉินและจำเป็น เช่น แก้ปัญหาภัยแล้ง

'ชวน'รับงบปี'63ใช้ไม่ทัน1ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อาจต้องเปิดการประชุมสมัยวิสามัญพิจารณา เนื่องจากกรอบเวลา

ที่รัฐบาลเตรียมนำเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะอยู่ช่วงวันที่ 18 กันยายน เป็นช่วงปลายของการประชุมสภา สมัยสามัญ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาของสภาสามารถทำได้ทันจึงต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญในการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณฯ อย่างไรก็ตาม การนำเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯที่ล่าช้าดังกล่าว ทำให้การใช้งบประมาณประจำปี 2563 ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม ตามรอบการใช้งบประมาณปกติ

พณ.ตรวจชำระการกิจรับบ.ใหม่

นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ ว่า ในแต่ละปีกระทรวงพาณิชย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนกว่า 50% เป็นงบประมาณด้านบุคลากร อีกกว่า 40% เป็นงบผูกพันตามภารกิจ โดยจะยืนยันตัวเลขเดิม แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดโอกาสให้ทบทวน ก็จะทบทวนอีกครั้งและได้สั่งการให้กรมต่างๆ ไปตรวจสอบแผนงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาลและนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ซึ่งประกอบด้วย การดูแลสินค้าเกษตร ผลักดัน การส่งออก และลดปัญหาค่าครองชีพ รวมถึง การกักจ่ออื่นๆ อาทิ ส่งเสริมและสร้างความ เข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เดินหน้า เจริญเติบโตเสรีการค้า (เอฟทีเอ) การคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เพื่อให้การทำงาน ให้สอดคล้องกับการกิจและนโยบายให้มากที่สุด

“กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญและ เตรียมพร้อมตามภารกิจหลักต่อเนื่อง รวมถึงปรับ เปลี่ยนตามปัจจัยที่คาดว่าจะมีกระทบ เช่น ความ กังวลเรื่องขึ้นค่าแรงว่าจะกระทบต่อราคาสินค้า สูงขึ้นและเงินเพื่อสูงขึ้น จนประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้น ก็ต้องดูว่าอัตราที่ปรับจะเป็น อย่างไร ก่อนมากำหนดว่าจะต้องดูแลอย่างไร ซึ่ง แนวทางหลักดูแลก็มีหมดแล้ว หรือการส่งออก ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ ก็นัดภาคเอกชน เข้ามาหารือครั้งแรกหลังจัดตั้งคณะกรรมการ ร่วมกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน ซึ่งเป็น ระดมความเห็นว่าจะร่วมกันลดปัญหาและ ผลักดันการส่งออกอย่างไร” นายบุญฤทธิ์กล่าว

จูนรินทร์ต้น4มาตรการช่วยชาวสวน

ที่รัฐสภา ช่วงเย็นของวันที่ 26 กรกฎาคม นายจูนรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวสวนผลไม้ มังคุด และลองกอง กับ กระทรวงพาณิชย์ และสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรจำนวนหนึ่ง ว่า มอบหมายให้กรมการค้า ภายในเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและจังหวัดแหล่งเพาะปลูก และที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบี่ ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และจังหวัดชายแดนใต้

นายจูนรินทร์กล่าวว่า โดยกระทรวงพาณิชย์ จะให้ความช่วยเหลือ 4 มาตรการ คือ 1.จัดทำ กล่องบรรจุ (Packaging) มังคุดและลองกอง ขนาดต่างๆ เพื่อจ่ายต่อการขาย ทั้งกล่องขนาด 3 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม ตาม ความเหมาะสม โดยจะส่งตรงไปยังจังหวัด หรือจุดแหล่งผลผลิตรวมกลุ่มกันได้จำนวนมาก 2.การเตรียมช่องทางการจำหน่ายไว้ให้ โดยขณะนี้ได้มีการประสานงานกับสายการบิน ต่างๆ เพื่อให้สายการบินเหล่านั้นเปิดโอกาสให้ ผู้ที่ซื้อมังคุดหรือลองกองสามารถจะนำมาบรรจุ กล่องที่มีบริการที่สนามบิน และสามารถนำขึ้น เครื่องได้ในปริมาณน้ำหนักที่เกินกว่าน้ำหนัก ปกติที่อนุญาตหนึ่งเท่า เช่น จาก 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม หรือจาก 10 กิโลกรัมเป็น

20 กิโลกรัม เป็นต้น 3.กระทรวงพาณิชย์ได้มี การประสานงานกับร้านธงฟ้า ตลาด ปิมน้ำมัน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่จะเปิดบูธลองกอง และมังคุดให้โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มเป็นอีกช่อง ทางของการจำหน่าย และ 4.ช่วยเหลือล้งไทย จัดหาดอกเบี้ยเงินกู้อัตราไม่เกิน 3% สำหรับ ล้งไทยรับซื้อผลไม้ไทยและส่งออก

ไวเห็นผลทันทีมังคุดราคาพุ่ง

นายจูนรินทร์กล่าวว่า หลังจากได้เริ่มดำเนิน มาตรการแล้วบางส่วน ปรากฏว่าขณะนี้ราคา มังคุดเริ่มขยับขึ้นและล้งเข้ามารับซื้อมังคุดใน ราคาที่ดีขึ้นเป็นลำดับแล้ว เช่น นครศรีธรรมราช ปริมาณผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ

40% หรือชุมพร ราคามังคุดสูงขึ้น ส่วนลองกอง นั้นจะเริ่มออกกลางเดือนสิงหาคมและผลผลิต จำนวนมากออกสู่ตลาดในเดือนกันยายน ซึ่ง เชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยให้ล้งกองในปี นี้ ไม่มีปัญหาเช่นกัน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า ภายใน กล่าว ว่า หลังจากกระทรวงพาณิชย์เริ่ม ใช้มาตรการมาตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม ส่งผลต่อราคารับซื้อมังคุดเพิ่มต่อเนื่องจาก เฉลี่ย 15 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มเป็น 28-30 บาท และราคาส่งออกขยับจากต่ำกว่า 30 บาท เป็น 55-60 บาทต่อกิโลกรัม โดยพ่อค้าสั่งซื้อมังคุด ผ่านโครงการแล้วกว่า 200 ตัน และบรรจุกล่อง ละ 5 กิโลกรัม ขณะนี้ 3 สายการบิน เปิดพื้นที่ ในการจำหน่ายและช่วยเหลือในการขนส่งโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนผลักดันส่งออกผ่านล้งไทย ที่เตรียมงบ 1,000 ล้านให้กับผู้กู้เพื่อส่งออกผ่าน ธนาคารต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3% ได้มีผู้ประกอบการทยอยจัดส่งข้อมูลการรับซื้อ และการกู้เข้ามาแล้ว

“ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างล้งพื้นที่เพาะปลูก ผลไม้ ไม่แค่ว่าได้ แต่จะดูแลทุกชนิด ทั้งลำไย เงาะ ลองกอง เป็นต้น โดยใช้แนวทางดูแล เหมือนกัน ทั้งการเร่งกระจายผลผลิตช่วงออกสู่ ตลาดพร้อมกัน ส่งเสริมการบริโภคในประเทศ และผลักดันส่งออก เพื่อสกัดราคาผลผลิตไม่ ได้ตกต่ำในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่ง หากพื้นที่ใดมีปัญหาผลผลิตล้นก็ให้แจ้งพาณิชย์ จังหวัดและกรมการค้าภายใน เพื่อนำมาตรการ ออกไปดูแล” นายวิชัยกล่าว

มันใจ3-5ปีอีอีซีจะเติบโตมาก

นายชนินทร์ วงษ์วงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ฮาบีแพท กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า

คาดว่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นั้นในระยะ 3-5 ปีนี้จะเติบโต อย่างมาก จากการเข้าไปลงทุนใหม่ๆ รวมทั้งการ อยู่อาศัยและการเดินทางเข้าไปทำงานในพื้นที่ โดยพื้นที่อีอีซีจะมีทั้งการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพืชนั้นเป็นทำเล ที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเป็น แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยม นับเป็นจุด หมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว ต่างชาติให้ความสำคัญ นอกจากจะยังได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว ยังมีชาวญี่ปุ่น ได้หวัน และฮ่องกง ประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุน จากโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่ภาครัฐได้มีการ เร่งลงทุน ซึ่งเป็นการต่อยอดการลงทุนระยะยาว ของภาคตะวันออก และยังเป็นการยกระดับเมือง พักผ่อนในสถานะแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอีกด้วย

เปิดตัวเลข3ด.ลงทุน7.5หมื่นล.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดตัวว่า สำหรับ ข้อมูลการลงทุนในพื้นที่อีอีซีช่วง 3 เดือนแรก ของปี 2562 พบว่ามีการเข้าไปลงทุนรวมทั้งสิ้น 116 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 75,053.6 ล้านบาท โดยพื้นที่ที่มีการลงทุนมากที่สุดคือ จ.ชลบุรี จำนวน 54 โครงการ มูลค่ารวม 52,401.2 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดระยอง จำนวน 45 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 17,802.8 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา จำนวน 17 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 4,849.6 ล้านบาท

นายจ้างโอดปรับค่าแรงลำบาก

นายชนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กร การ นายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย เปิดตัวว่า หากรัฐบาลมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จาก 320 บาทต่อวัน เป็น 400 บาทต่อ วัน ตามที่หาเสียงไว้เศรษฐกิจคงลำบากแน่นอน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้องเป็น ไปตามมติของคณะกรรมการไตรภาคี เป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทน จากทั้งฝ่าย นายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาล มองว่า ความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นค่าแรงค่าต่ำมี 2 แนวทาง คือ ทางแรก รัฐบาลเริ่มต้นกระบวนการ ประเมินการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใหม่ทั้งหมด โดยต้องมีมติจากคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดต่างๆ เพื่อรวบรวมส่งเข้ามายังให้คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ (บอร์ดค่าจ้าง) กระทรวง แรงงาน ซึ่งต้องหารือร่วมกับคณะกรรมการ ไตรภาคี กว่าจะสามารถเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

(ครม.) เพื่อเห็นชอบอย่างน้อยต้องใช้ระยะเวลา
ราว 3 เดือน ดังนั้นกว่าจะประกาศอัตราค่าแรง
ขั้นต่ำใหม่อาจจะเป็นช่วงต้นปี 2563

ซีเพิ่ม2-10บาทพอรับได้

นายธนิตกล่าวว่า ส่วนแนวทางที่สอง ที่
จะสามารถทำได้เลย และผลกระทบอาจจะ
ไม่มากนัก คือ การประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตาม
มติของคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำเคยเสนอ
มาก่อนหน้านี้ในรัฐบาลชุดก่อน ที่ 2-10 บาทต่อ
วัน ซึ่งมีการปรับขึ้นแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ซึ่ง
แม้จะมีการปรับค่าแรงขึ้นแล้ว แต่ค่าแรงขั้นต่ำ
ระดับสูงสุดยังไม่ถึง 400 บาทต่อวัน ถือว่าเป็น
ระดับที่ไม่สูงมากนักผู้ประกอบการธุรกิจยังรับ
ได้ ส่วนหากรัฐบาลยังอยากปรับขึ้นค่าแรง
ขั้นต่ำเป็น 400 บาทนั้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลา
อีก 2-3 ปี เพื่อทยอยปรับขึ้น แต่หากขึ้นไปถึง
ระดับ 400 บาทต่อวัน ธุรกิจต้องนำเทคโนโลยี
และระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทนแรงงานมาก
ขึ้น นอกจากนี้ อาจจะทำให้เกิดการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้นได้

“หากปรับขึ้นค่าแรงในระดับ 2-10 บาท
ลูกจ้างก็ไม่ได้ดัดดันมากนัก ขณะที่ธุรกิจก็รับได้
ซึ่งน่าจะมีการประกาศขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน
ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การปรับขึ้นค่าแรง
ขึ้นจะไม่ได้ใช้อัตราเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งจะต้อง
พิจารณาเรื่องการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพ
แรงงานด้วยซึ่งต้องติดตามว่ารัฐบาลจะมีความ
ชัดเจนเรื่องนี้อย่างไร” นายธนิตกล่าว

●นโยบาย "ประยุทธ์" วัฒนธนา **3** พิสูจน์ผู้นำ...

ผ่านแถลงนโยบาย"ประยุทธ์"คุมเรือเหล็กเดินทาง



วัฒนธนา

พิสูจน์ผู้นำ

28กรกฎาคมวันมหามงคลของเหล่าพลกนิกรชาวไทย
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

"ในหลวงรัชกาลที่ 10" ผู้ทรงใส่พระทัยต่อความเป็นอยู่ที่ดีของอาณาราษฎร

ด้วยพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจจากพระราชบิดา "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ที่ทรงสร้างคุณูปการต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่มหาศาล นำมาซึ่งพลังความผูกพันระหว่างคนไทยกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ยากจะแยกออกจากกัน

นั่นจึงเป็นที่มาของภาพประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ตั้งแต่เด็กเล็กไปยันคนเฒ่าคนแก่ รวมพลังสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมกับภาคราชการและหน่วยงานเอกชน

ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อแผ่นดิน ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ทำความสะอาดสถานที่ราชการ ดูแลซ่อมแซมสาธารณสมบัติ ปกุดต้นไม้ ไปจนกระทั่งการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน

ต่างคนต่างทำความดีด้วยใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน
บรรยากาศความรักความสามัคคีในหมู่คนไทย ฟัน
กลับมาโดยอัตโนมัติ "ในหลวงรัชกาลที่ 10" ทรงเป็น
"ศูนย์กลาง" พลังศรัทธา เสาหลักของแผ่นดินไทย
และเป็นอะไรที่ถือเป็นหมามงคลยิ่งสำหรับรัฐบาล
28 กรกฎาคม 2562 ยังถือเป็นฤกษ์งามยามดีของ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม
ที่เริ่มต้นนำคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินอย่าง
สมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญ

ภายหลังผ่านพิธีกรรมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
กัปตันเรือเหล็กนับหนึ่งเดินหน้าฝ่ามรสุมไปสู่เป้าหมาย
ปลายทาง

ถือว่าผ่านด่านทดสอบครั้งแรกในเวทีสภา ที่ "บิกตู"
ต้องโดน "รับน้อง" ตามฟอร์ม "มือใหม่หัดขับ" ในสถานะ
นายกรัฐมนตรีที่มาจาก การเลือกตั้งตามกติกาประชาธิปไตย
ในบรรยากาศที่ดุเดือดเลือดพล่านตามที่ถูกเอาไฟไว้
โดยเฉพาะข้อดีที่ถึงขั้น "ตัดที่ตัดน้อง" นักเรียน
เตรียมทหาร สถานการณ์ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ กับ พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย จากชนวน
ที่ฝ่ายหลังลุกขึ้นอภิปรายคุณสมบัติ พล.อ.ประยุทธ์ไม่เหมาะสม
เป็นนายกรัฐมนตรี

ใช้คำแรงๆแบบว่า "หน้าด้าน"

นั่นก็ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ทนฟังไม่ไหวลุกขึ้นสวน
กลับอย่างดุเดือด "ผมกับท่านรู้จักกันมานานแล้วนะครับ
แต่งงานก็วันเดียวกัน สมรสพระราชทานมาด้วยกัน
เป็นรุ่นพี่ผม แต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผม เพราะท่าน
ไม่ให้เกียรติ ท่านบอกจะซักปิ่นยังผมตั้งแต่วันนั้น ถ้า
ท่านซักปิ่นยังวันนั้นท่านก็ตัดคุก

เหรียญรามาท่านได้ผมก็ได้แต่ผมไม่เคยคุย ไม่เคย
ไปแอบอ้าง ผลงานต่างๆผมมีมากมาย พูดจาหยาบคาย
อวดอ้างอำนาจ ท่านไปทบทวนของท่านเอง ขอขอบคุณครับ
สวัสดิ์ครับ"

เล่นเอา ส.ส.ในห้องประชุมฮือฮา บรรยากาศตึงเครียด
ในระดับที่ประธานสั่งพักประชุม ถึงขั้นเชิญ พล.ต.อ.
เสรีพิศุทธ์ออกจากห้อง เนื่องจากไม่ถอนคำพูด โกงเลือกตั้ง
กลายเป็นฉากดราม่า รุ่นพี่รุ่นน้องเตรียมทหาร
โดยสถานการณ์ภาพรวมของการอภิปรายนโยบาย

รัฐบาลอยู่ในวิสัยที่คาดเดาไว้อยู่แล้ว หนีไม่พ้นจากน้ำเน่า
บทเชือดเฉือนตอดเล็กตอดน้อย ประท้วงชิงเหลี่ยมชิงไหว
ชิงพริบ เอามั่น

4-5 ปีที่ไม่มีสภา นักการเมืองกลับมา เคยเป็นยังงี้ก็
ยังอยู่อย่างนั้น

ตามสคริปต์ที่พรรคฝ่ายค้านเน้นช็อต "ไม่ใช่ผู้ได้บังคับ-
บัญชา" นายกฯอย่างมาชี้นำสั่งเป็นการแสดงพลังยำเดือน พล.อ.
ประยุทธ์ ไม่ใช่ผู้นำที่อุปบุดที่มีอำนาจพิเศษอีกต่อไป
โง้งลุกเขี้ยวนักการเมืองอาชีพในเวทีสภาไม่มีใครกลัวใคร
แต่ก็เป็นฝ่าย "บิกตู" ที่ไม่หมูให้เชือดอย่างที่คิด ลุกขึ้น
โต้กลับทุกข้อ ชี้ลีลา "ตลกหลวง" ยิ่งมุกตลกแทรกอารมณ์ขัน
เรียกเสียงฮาออกกลีลาแต่งเชือก ผ่อนบรรยากาศตึงเครียด
ลดแรงปะทะได้แบบเนียนๆ

เป็นภาพของ "นายกฯลุงตุ" ที่ชาวบ้านคุ้นเคยกันมาตลอด
4-5 ปี

แบบที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นักข่าวในวันถัดมายืนยัน
"อารมณ์ดีทุกวัน อันไหนไม่ดี ก็แก๊ง โม่โม่"

เรื่องขบถเรื่อง มันก็เห็นได้ถึงความพยายามของ "บิกตู"
ในการปรับท่าทีจากคนที่ "จุดเดือดต่ำ" จนเฉียวหงุดหงิดง่าย
นั่งยิ้มรับฟังเสียง ส.ส.อภิปรายตำหนิตรงหน้า บำเพ็ญตบะ
ปรับตัวได้ตามเงื่อนไขสถานการณ์อำนาจ

เพราะโอกาสโดนล่อเป้าต้องมีอีกหลายข้อต่อแน่ โดยเฉพาะ
คิวอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ในอารมณ์ที่ "บิกตู" ก็ปลุกขวัญตัวเอง ขอเอาความดี
เป็นเกราะกำบัง ไม่กลัวต้องเผชิญกับอะไรทั้งนั้น

แสดงถึงความมั่นใจในต้นทุนหน้าตัดส่วนตัวที่สะสมมา
และว่ากันตามสถานการณ์ หลังจบคิวแถลงนโยบาย

รัฐบาลที่ไม่มีกรรมลมนติ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จะเดินหน้า
บริหารราชการทันทีตามกระบวนการต่อไปที่ต้องว่ากัน
เรื่องของการเกลี้ยตำแหน่งข้าราชการการเมืองเลขานุการ
ที่ปรึกษารัฐมนตรี ไปยันเก้าอี้โฆษกรัฐบาล

ถึงคิวรายการแย่งตำแหน่ง "เทกระโถน"

แต่มาถึงจุดนี้ดูเหมือนสถานการณ์ในพรรคพลังประชา
รัฐคุมได้หมดแล้ว จากข้อตลมนำพรรคที่วังน้ำเขียว โคราช

การบ้าน'รัฐบาลประยุทธ์2' เกมวัดกัน-การเมืองนอกสภา



ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับ สึกหนักเวทีเด็ด ในภารกิจหลักอย่างเป็นทางการครั้งแรก ของ "รัฐบาลประยุทธ์ 2" โดย "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม หอบคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เป็นการ "ปิดหมุด" ส่งสัญญาณพร้อม "เปิดศึก" ปลูกบรรยากาศการประชุมรัฐสภาดูเด็ดแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน แม้ในช่วงต้นของการแถลงนโยบาย "บิ๊กตู่" จะควบคุมอารมณ์ได้ดี (กว่าเดิม) โดยยอมรับว่าเป็น "มือใหม่" ในเวทีการทำงานของสภา และถือเป็นเหมือน "รุ่นน้องทางการเมือง" ของนักการเมืองหลาย ๆ คน

“แม้ศึกเด็ดในเวทีแถลงนโยบายของรัฐบาลจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ยังคงมี “การบ้านโจทย์ใหญ่” อีกหลายเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาที่รอ “พิสูจน์กัน” ของรัฐบาลชุดใหม่อยู่ในอนาคต”

แต่สุดท้ายก็ “พิวส์ชาติ” เมื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เรื่อง ที่ยังคงเป็นปัญหาที่รื้อ “พิสูจน์กัน” ของรัฐบาล เติมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลูกชิ้นโจมได้อย่างเผ็ด ร้อน จน “บิกตู” ทนสะกดอารมณ์ไม่ไหว ต้องลุกขึ้น ตอบโต้กลางสภาอย่างคึกคัก เลยเกิดไปถึงการประกาศ ตัดความเป็น “รุ่นพี่รุ่นน้อง” กันเลยทีเดียว ซึ่งก็กลายเป็นการตอกย้ำ “จุดอ่อนเรื่องการควบคุมอารมณ์” ที่ ยังคงฝังอยู่ในดีเอ็นเอ เป็นปัญหาใหญ่ของท่านผู้นำ

และถึงตอนนี้ก็ถือว่ามีการถอดชุดลายพรางออก มาใส่ชุดผูกเนกไท เป็นนักการเมืองเต็มตัวแบบนี้แล้ว ปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ ที่ จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องถือเป็น “การบ้านข้อใหญ่” ที่ “บิกตู” จะ ต้องนำกลับไปปรับปรุงตัวเอง ถ้าหวังจะให้รัฐบาลอยู่ ครบเทอม เพราะมันใจได้ว่า ส.ส.ฝ่ายค้าน จ้องจ้องจ้อง “ลองของ รับน้องใหม่” อยู่เป็นระยะ จะกลายเป็นประเด็น ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลใหม่

เพราะดูจากเวทีแรกก็ไม่ธรรมดาซะแล้ว บรรดา ส.ส.ฝ่ายค้านลุกขึ้นโหวกเหิมเชือดเฉือนได้ใจคนดูไป หลายชอต จนหลายคนอาจเลื่อนขั้นได้ติดดาวเด่นสภา ไล่ตั้งแต่ “หมอล้าน” นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ที่ให้นิยามนโยบายรัฐบาลว่าเป็น “นโยบาย หน้าไม้ยิงดิน” เพราะเขียนนโยบายครอบคลุมไว้วาง ๆ แต่ไม่มีการลงรายละเอียดที่ชัดเจน

หรือการอภิปรายของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ที่ให้คำจำกัดความ นโยบายรัฐบาล 3 ล. คือ นโยบายเดือนลอย ผสมปนเป ทุกเรื่องจับยัดใส่เข้าไป เหมือนโฆษณาชวนเชื่อ แต่ไม่มี รูปธรรม ไม่บอกว่าจะดำเนินการอย่างไร นโยบายใดเลย ไม่แน่ใจว่าต้องการอะไร ย้อนแย้งกันเอง และ นโยบาย หลอกลวง เพราะมีหลายนโยบายที่มีการหาเสียงไว้แต่ กลับไม่ปรากฏในนโยบายรัฐบาล นอกจากนั้นยังมีประเด็น ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อตัวรัฐมนตรีบางคนด้วย ซึ่ง ก็ถือเป็นสี่ส้นทางการเมืองพอหอมปากหอมคอต้อนรับ รัฐบาลชุดใหม่

ทั้งนี้แม้ศึกเดือดการแถลงนโยบายของรัฐบาลจะ ผ่านพ้นไปแล้ว ตามกระบวนการซึ่งเป็นการอภิปราย โดยไม่ลงมติ แต่ยังคงมี “การบ้านข้อใหญ่” อีกหลาย

ชุดใหม่อยู่ในอนาคต

เริ่มต้นด้วย “ปัญหาภัยแล้ง” ที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ที่รัฐบาลจะต้องรีบหาทางแก้ไข เพราะเป็นปัญหาที่ส่ง ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยจากการสำรวจ ความเสียหายเบื้องต้นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ มี เกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,768 ราย พื้นที่เกษตรที่ได้รับ ความเสียหายกว่า 40,072 ไร่ เชื่อนขนาดใหญ่ว่าทั่วประเทศ มีน้ำน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุเชื่อน ดังนั้น ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเหมือน “การบ้านโจทย์แรก” ที่ รัฐบาลจะต้องรีบแก้โจทย์ก่อนจะกลายเป็น “ตราบป” ที่ เป็นภาพจำในทางลบสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ ชำรอย ปัญหาหน้าท้าวมใหญ่เหมือนปี 2554

แต่งานนี้ก็ยังคงถือว่า “รัฐบาลประยุทธ์ 2” ยังพอมิ โชคอยู่บ้าง เพราะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเปิด เผยข่าวที่ว่าปลายเดือนนี้ จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน และ อ่าวไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อย ละ 30-60 ของพื้นที่ ขณะเดียวกันก็มีร่องมรสุมพาด ผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ก็จะส่งผลให้ภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมี ความเป็นไปได้ว่าการเข้าสู่ครึ่งหลังของฤดูฝนของปีนี้ ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น และ อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นได้อีก

ถึงแม้จะมีความเป็นไปได้ที่จะมีปริมาณฝนเพิ่ม ขึ้นหลังจากนี้ แต่ก็ยังคงเป็นหน้าที่ของ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” ที่จะต้องเตรียมการรับมือ เพราะหากไม่มีฝนตก ตามคาดการณ์จะต้องมีแผนสำรองไว้รองรับ เพื่อไม่ ให้สถานการณ์ภัยแล้งวิกฤติไปมากกว่าที่เป็นอยู่

ตามมาด้วยปัญหาทางการเมืองที่รื้อทำทนาย “รัฐบาล ประยุทธ์ 2” โดยเฉพาะปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งล่าสุด “บิกป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว และมีข่าวลือว่าจะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคหลังจากนี้ เพื่อกระชับอำนาจภายในพรรคและประสานรอยร้าวต่าง ๆ ภายในพรรค ซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่างานนี้ “บิ๊กป้อม” จะสามารถประสานรอยร้าวได้หรือไม่ หรือสุดท้ายแล้วจะต้องให้ “บิ๊กตู่” กุมบังเหียนในนามหัวหน้าพรรคตามแผนเดิมนอกจากนั้นยังมีปัญหาการบริหารจัดการเสียงปริ่มน้ำในสภา ซึ่งกลายมาเป็นเรื่องที่ทำทนาย “รัฐบาลประยุทธ์ 2” ไม่แพ้ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐ เพราะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมาเกิดปัญหาเรื่ององค์ประชุม เนื่องจากมีสมาชิกที่ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 249 คน โดยเป็นลักษณะการเซ็นชื่อหน้าห้องประชุม แต่หลายคนไม่อยู่ในห้องประชุม จนทำให้เกิดการท้วงติงจากฝ่ายค้าน และนำไปสู่การปิดประชุมและเลื่อนวาระพิจารณาญัตติต่าง ๆ ออกไป เพื่อหนีปัญหาสภากล่อม ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า การบริหารจัดการเสียงปริ่มน้ำในสภา ของบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะกลายมาเป็นปัญหาให้ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” ได้ทุกเมื่อ

และเรื่องสำคัญที่สุดที่รอการแก้ไขจาก “รัฐบาลประยุทธ์ 2” ก็คงหนีไม่พ้นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของประชาชน ซึ่งถือเป็น “การบ้านโทยักษ์ใหญ่” ที่จะต้องรีบดำเนินการ เพราะปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อลากยาวมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน

ดังนั้นในฐานะรัฐบาลชุดใหม่ ควรต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ผลักดันนโยบายที่ตรงใจประชาชน เพื่อให้เกิดการปรับภาพลักษณ์ หรือ “รีแบรนด์” ให้ “รัฐบาลประยุทธ์ 2” กลายเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ได้รับความนิยมจากประชาชน แทนภาพการเป็นรัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจรัฐบาลทหารที่เต็มไปด้วยเสียงโห่ไล่หลัง!

โฉลิมชัยย้าคำตุ-แก้ปัญหาไม่ง่ายเหมือนคิด

วันที่ 27 ก.ค. นายโฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา การอภิปรายในสภาเป็นเรื่องปกติของสภาที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มีอะไรมาก สิ่งที่มาชิกสภาเสนอแนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ ส่วนที่สามารถดำเนินการได้และเป็นประโยชน์เราก็จะดำเนินการต้องรับฟังจากทุกฝ่าย เพราะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของส่วนรวม ประชาชาติ ที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ แต่บางครั้งการทำงานตามระบบอย่าง

ที่นายกฯพูดก็ไม่ง่ายเหมือนที่คิด ถ้าคิดอย่างเดียวแต่ไม่คิดปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้แบบที่คิดก็ไม่เกิดประโยชน์ สิ่งที่มาชิกอภิปรายถือว่าเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายสามารถรับไปปฏิบัติได้ และเชื่อว่ารัฐบาลก็พร้อมรับไปปฏิบัติ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ สมาชิกส่วนใหญ่เสนอเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง แนวทางการเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ ทั้งในส่วนที่ต้องขยายพื้นที่ชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ การทำฝนเทียม

รมช.เกษตรฯเปิดมทกรรมอินทผลัมคึกคัก

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 27 ก.ค. น.ส. มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานมหกรรม อินทผลัม ภายใต้สโลแกน “เช็กอิน @ อินทผลัม” พร้อมเปิดตัวไร่อินทผลัม บ้านสวนสระเพลง รวมทั้งเปิดตลาดอินทผลัมสด สายพันธุ์บาฮี ที่ไร่ อินทผลัม บ้านสวนสระเพลง ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จากนั้นเยี่ยมชมสวนและนิทรรศการ ผลผลิตจากอินทผลัม รวมทั้งร่วมฟังการสัมมนา ในหัวข้อ อินทผลัมพืชเศรษฐกิจใหม่สร้างรายได้ สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส. นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย นายอภิชา เลิศ-พรภมมถ นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผวจ.นครราชสีมา นางกรณิศ นวลละออง เจ้าของสวนผู้เชี่ยวชาญ

ผู้บุกเบิกการปลูกอินทผลัม และกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็ดดูค (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ร่วมงานกว่า 500 คน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ผู้เข้าชมงานต่างสนใจจับจ่ายซื้อป้อบหิ้วอินทผลัม ติดไม้ติดมือกลับบ้านจำนวนมาก สำหรับงานมหกรรมอินทผลัมครั้งนี้ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 ก.ค.-1 ก.ย.2562 ผู้สนใจสามารถ เข้าไปเที่ยวชม ชิม ซื้อป้อบ อินทผลัมผลสดได้ทุกวัน และเยี่ยมชมนิทรรศการงานจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ไทย อาทิ จ.นครสวรรค์ พิธีจรูญตราธานี อุตรธานี

นครพนม นครราชสีมา เป็นต้น มีการออกบูธ รวม 16 บูธ พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ต “ลำไย ไททองคำ” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานดังกล่าวเป็นการเปิด ตลาดทางการค้าเสรีอินทผลัมผลสด ชนิดเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ สายพันธุ์ “บาฮี” ให้แก่กลุ่มสมาชิกเกษตรกร ผู้ปลูกอินทผลัมส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพมีรายได้ มั่นคงยั่งยืน มีแหล่งจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ของตัวเอง ผู้บริโภคได้พบปะกับเกษตรกรที่ปลูก อินทผลัมโดยตรงจากภูมิภาคอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริม ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ต่อยอดไร่อินทผลัมบ้านสระเพลง ในการปลูก อินทผลัมสดเป็นแลนด์มาร์กสถานที่ท่องเที่ยวเชิง เกษตรแห่งใหม่ของ จ.นครราชสีมา.

ครม.นัดถกวงเงินงบปี63 หวั่นสั่งรื้อ-นับหนึ่งใหม่

หารือกรอบตัวเลข3.2ล้านล. ห่วงการเมืองบาน3แสนล. ล่าลากยาวซ้ำอีก6-8เดือน

‘จรินทร์’เคาะ 4 มาตรการช่วย
ชาวสวนมังคุด-ลองกอง ถก
สายการบินเพิ่มน้ำหนักโหลด
ขึ้นเครื่อง ก.เกษตรฯจ่อชง 2
แสนล้านงบปี’63 คมนาคม
ตั้งเป้าลงทุน 3 แสนล้าน
ลงทุนระบบราง-ถนน

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

งปี’63

เกษตรฯขงขอ2แสนล้านงบปี’63

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นายอนันต์
สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปตัวเลขงบ
ประมาณประจำปี 2563 เนื่องจากได้มอบให้
หน่วยงาน กรมกองต่างๆ สรุปตัวเลขเพื่อนำ
เสนอนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาใน
สัปดาห์หน้าว่าจะมีการใส่อะไรเพิ่มหรือตัด
ลดงบประมาณอีกหรือไม่ สำหรับตัวเลขงบ
ประมาณเบื้องต้นที่นำเสนอไปยังสำนักงบ
ประมาณก่อนหน้านี้อยู่ที่กว่า 2 แสนล้านบาท
สูงกว่างบประมาณปี 2562 กว่า 1 แสนล้าน
บาท ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้ให้กระทรวง

กลับมาทบทวนเพื่อเสนออีกครั้ง อย่างไรก็ตาม
คาดว่าตัวเลขที่จะนำเสนอใหม่และเสนอต่อ
รัฐมนตรีนั้นคาดว่าจะอยู่ที่กว่า 2 แสนล้าน
บาท เช่นเดิม และหากมีการนำเสนอไปเชื่อว่า
สุดท้ายสำนักงบประมาณอาจจะตัดเหลือต่ำกว่า
1 แสนล้านบาท

“ตัวเลขงบประมาณของกระทรวงในปี
2563 จะให้ความสำคัญกับแผนการบริหาร
จัดการน้ำของประเทศ ดังนั้น งบประมาณหลักๆ
จึงไปอยู่ที่กรมชลประทาน” นายอนันต์กล่าว

คมนาคมเน้นสร้างระบบราง-ถนน

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม (คค.) กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม
ได้เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี
2563 จำนวนทั้งสิ้นราว 4 แสนล้านบาท แบ่ง
เป็นงบประจำประมาณ 1 แสนล้านบาท และ
งบลงทุนประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยส่วน
ใหญ่เป็นการลงทุนระบบรางและถนน ของ
หน่วยงานในสังกัดต่างๆ อาทิ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) กรมทางหลวง (ทล.)
และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายศักดิ์
สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ระบุว่าหลังจากการแถลงนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงคมนาคมจะนำนโยบาย
ของรัฐบาลที่มีความสำคัญเร่งด่วนมาปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณราย
จ่ายประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อสำนัก
งบประมาณต่อไป

น.ส.อัจฉรา พัฒนพัญชัย ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า
กระทรวงดีอีเหมือนกับทุกกระทรวงที่จะต้อง
มีการทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2563 ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล
ใหม่จากก่อนหน้านี้ที่ได้มีการเสนองวงเงินงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตามนโยบาย
ของรัฐบาลชุดก่อนให้สำนักงบประมาณไปแล้ว
ซึ่งสัปดาห์หน้าสำนักงบประมาณจะส่งเอกสาร
กลับมาให้แต่ละกระทรวงเพื่อทำการทบทวน
และปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2563 และจะต้องส่งกลับไปให้สำนัก
งบประมาณพิจารณาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้

‘ดีอี’ตั้งเป้า3.5พันล.ดัน6โครงการ

นายณัฐพล นิรมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)
กล่าวว่า ดีป้าเตรียมเสนอแผนของงบประมาณ
ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,200
บาท และงบประมาณผูกพันอีก 2,300 ล้าน
บาท โดยสำหรับงบประมาณใหม่นั้นจะดำเนิน
การรวม 6 โครงการประกอบด้วย 1.โครงการ
พัฒนาสตาร์ทอัพ 2.โครงการสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ภาคการเกษตร
3.โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล สำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (เอสเอ็มอี) 4.การพัฒนาสมาร์ตซิตี้ (เมือง
อัจฉริยะ) ของจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น
และกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหม่ อาทิ
หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี อุดรธานี
ลำปาง เชียงราย และใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยมุ่ง
เน้นเทคโนโลยีที่รองรับเรื่องการท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคง และ
การพัฒนาเพิ่มกำลังคนเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 5.การพัฒนาสถาบันไอโอทีและนวัตกรรม
ดิจิทัล ให้กลายเป็นไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์

พื้นที่ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดและพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสนับสนุนโครงการดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ และ 6.โครงการดิจิทัลแมนเฟอเวอ์ ที่มีเป้าหมายปั้นกำลังคนด้านดิจิทัลเพิ่มเป็น 40,000 คนต่อปี

“สำหรับงบประมาณผูกพันจำนวน 2,300 ล้านบาทนั้น จะประกอบด้วยโครงการ การก่อสร้างสถาบันไอโอที การเตรียมสถานที่จัดงานเว็ลด์เอ็กซ์โปที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น” นายณัฐพลกล่าว

ก.พลังงานล้นได้มากกว่าปี'62

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สำหรับงบประมาณปี 2563 ของกระทรวงพลังงานที่ขอไปก่อนหน้านี้อยู่ที่ 2,950 ล้านบาท มากกว่าปี 2562 ที่อยู่ 2,300 ล้านบาท โดยจากนี้จะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่คือ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พิจารณาด้วยว่าสอดคล้องกับนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่ หรือจะนำนโยบายของรัฐมนตรีมาแปลงสู่แผนปฏิบัติต่อไป

รายงานข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ก่อนหน้า ททท. เคยทำกรอบงบประมาณปี 2563 ไปประมาณ 8,000 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ไปจัดทำมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ท่องเที่ยวที่สูงถึง 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและลดความเหลื่อมล้ำ

คลังนัดถก4หน่วยงานเคาะตัวเลข

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 ว่า ในกรอบงบประมาณใหญ่คงต้องหารือร่วมกับระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนว่าจะคงกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดก่อนเห็นชอบไว้งบประมาณรายจ่ายไว้ 3.2 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาทหรือไม่ ขณะนี้สำนักงบประมาณยังไม่ได้นัดหารือมา แต่คิดว่าน่าจะหารือกันเร็วๆ นี้

กรอบงบปี'63อยู่ที่3.2ล้านล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วได้มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3,200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200,000 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.7% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้ 3,000,000 ล้านบาท โดยโครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 1.รายจ่ายประจำ จำนวน 2,358,410.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 85,754.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.8% และคิดเป็นสัดส่วน 73.7% ของวงเงินงบประมาณรวม ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีสัดส่วน

75.8% 2.รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง จำนวน 62,709.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งไม่มีการเสนอตั้งงบประมาณหรือเพิ่มขึ้น 100% และคิดเป็นสัดส่วน 2.0% ของวงเงินงบประมาณรวม 3.รายจ่ายลงทุน จำนวน 691,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 42,061.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.5% และคิดเป็นสัดส่วน 21.6% ของวงเงินงบประมาณรวม เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 87,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 9,474.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.1% และคิดเป็นสัดส่วน 2.7% ของวงเงินงบประมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีสัดส่วน 2.6%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านรายได้สุทธิจำนวน 2,750,000 ล้านบาท และงบประมาณขาดดุล จำนวน 450,000 ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และคิดเป็นสัดส่วน 2.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีสัดส่วน 2.6% ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3,200,000 ล้านบาท ดังกล่าว เท่ากับกรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563-2565) ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้มีจำนวนและสัดส่วนอยู่ภายในกรอบที่กำหนดตามราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

30ก.ค.หารือกรอบงบปี'63อีกรอบ

แหล่งข่าวจากสำนักงบประมาณเปิดเผยว่า สำนักงบประมาณเตรียมเสนอไปยังที่ ครม. วันที่ 30 กรกฎาคม เพื่อหารือถึงงบประมาณปี 2563 ว่าจะคงกรอบงบตามที่รัฐบาลชุดก่อนอนุมัติไว้หรือไม่ ถ้ายืนยันตามกรอบดังกล่าว สำนักงบประมาณพร้อมที่จะเสนอร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี 2563 ให้ ครม.เห็นชอบในสัปดาห์ถัดไป หลังจากนั้นให้เวลากระทรวง

ต่างๆ ทำคำขอใช้งบประมาณ ซึ่งกระทรวงต่างๆ จะนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายหาเสียง ของพรรคร่วมรัฐบาลมาใส่ไว้ในงบประมาณ คาดว่าภายในเดือนสิงหาคมจะสามารถเสนอรายละเอียดงบประมาณต่อ ครม.เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า หาก ครม.เห็นชอบกรอบงบประมาณเดิม 3.2 ล้านล้านบาท กระบวนการต่างๆ จะรวดเร็วมากขึ้น คาดว่า จะสามารถเสนอร่างกฎหมายงบประมาณเข้าสู่รัฐสภาวาระแรกในช่วงกลางเดือนตุลาคม และคาดว่าจะสามารถพิจารณางบประมาณแล้วเสร็จ และประกาศบังคับใช้ได้ในเดือนมกราคม ซึ่งยังเป็นไปตามกรอบเดิมที่คาดว่าจะล่าช้า 3-4 เดือน อย่างไรก็ตาม หาก ครม. ให้ปรับแก้ไขวงเงินงบประมาณใหม่ จะทำให้กระบวนการล่าช้า เพราะเท่ากับต้องนับหนึ่งในการทำงบประมาณใหม่

หวังพรรคร่วมรบ.เพิ่มเงิน2-3แสนล.

“เท่าที่ประเมินจากนโยบายรัฐบาลและนโยบายหาเสียงของพรรคร่วมรัฐบาล ถ้าต้องทำหมดทุกเรื่องต้องใช้เงินประมาณไม่น้อยกว่า 2-3 แสนล้านบาท โดยในงบประมาณ 2563 ยังไม่มีการการผูกพันและสามารถนำมาใช้กับโครงการใหม่ๆ มีเพียง 7-8 หมื่นล้านบาท ดังนั้นคงขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะคงกรอบงบ 2563 ไว้เท่าเดิม และลดขนาดของโครงการลงมาและรอใช้งบในปี 2564 หรือรื้องบใหม่หมด แต่ต้องเสียเวลานับ 1 ใหม่คาดว่าจะทำให้งบประมาณใหม่ล่าช้าไปอีก 6-8 เดือน” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ระหว่างรอบงบประมาณใหม่มีผล สามารถใช้งบประมาณกรอบเดิมของปีงบ 2562 ไปพลางก่อนทั้งในส่วนของงบประจำ เช่น รายจ่ายเงินเดือนงบที่มีการผูกพันไว้แล้ว โดยสามารถใช้ได้ 50% ของกรอบงบเงินงบประมาณปี 2562 หรือ 1.5 ล้านล้านบาทจากกรอบงบ 3 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณในส่วนที่ไม่ทันของปีงบ 2562 ที่จะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันและยังเหลือ 10% วงเงินประมาณ 3 แสนล้านบาท แต่ต้องเร่งใช้จ่ายหรือเริ่มก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ไม่เช่นนั้นงบดังกล่าวต้องถูกพับไป (ยกเลิก) นอกจากนี้ ยังมีงบกลางอีกประมาณ 1 แสนล้านบาท สามารถนำมาใช้เพื่อเรื่องฉุกเฉินและจำเป็น เช่น แก้ปัญหาภัยแล้ง

'ชวน'รับงบปี'63ใช้ไม่ทัน1ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้นายชวน

หลักชัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อาจต้องเปิดการประชุมสมัยวิสามัญพิจารณา เนื่องจากกรอบเวลาที่รัฐบาลเตรียมนำเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ จะอยู่ช่วงวันที่ 18 กันยายน เป็นช่วงปลายของการประชุมสภา สมัยสามัญ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาของสภาสามารถทำได้ทันจึงต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญในการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณฯ อย่างไรก็ตาม การนำเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่ล่าช้าดังกล่าว ทำให้การใช้งบประมาณประจำปี 2563 ไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม ตามรอบการใช้งบประมาณปกติ

พล.ตรวจชี้ภารกิจรับ.ใหม่

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ ว่า ในแต่ละปีกระทรวงพาณิชย์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนกว่า 50% เป็นงบประมาณด้านบุคลากร อีกกว่า 40% เป็นงบผูกพันตามภารกิจ โดยจะยังยืนยันตัวเลขเดิม แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดโอกาสให้ทบทวน ก็จะทบทวนอีกครั้งและได้สั่งการให้กรมต่างๆ ไปตรวจสอบแผนงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาลและนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย การดูแลสินค้าเกษตร ผลักดันการส่งออก และลดปัญหาค่าครองชีพ รวมถึงภารกิจอื่นๆ อาทิ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เดินหน้าเจรจาเปิดเสรีการค้า (เอฟทีเอ) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เพื่อให้การทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายให้มากที่สุด

“กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญและเตรียมพร้อมตามภารกิจหลักต่อเนื่อง รวมถึงปรับเปลี่ยนตามปัจจัยที่คาดว่าจะมีกระทบ เช่น ความกังวลเรื่องขึ้นค่าแรงว่าจะกระทบต่อราคาสินค้าสูงขึ้นและเงินเฟ้อสูงขึ้น จนประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้น ก็ต้องดูว่าอัตราที่ปรับจะเป็นอย่างไร ก่อนมากำหนดว่าจะต้องดูแลอย่างไร ซึ่งแนวทางหลักดูแลก็มีหมดแล้ว หรือ การส่งออก ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ ก็นัดภาคเอกชนเข้ามาหารือครั้งแรกหลังจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน ซึ่งเป็นระดมความเห็นว่าจะร่วมกันลดปัญหาและผลักดันการส่งออกอย่างไร” นายบุญฤทธิ์กล่าว

จรินทร์ดัน4มาตรการช่วยชาวสวน

ที่รัฐสภา ช่วงเย็นของวันที่ 26 กรกฎาคม นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ มังคุด และลองกอง กับกระทรวงพาณิชย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่ง ว่า มอบหมายให้กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดและจังหวัดแหล่งเพาะปลูก และที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบี่ ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และจังหวัดชายแดนใต้

นายจรินทร์กล่าวว่า โดยกระทรวงพาณิชย์ จะให้ความช่วยเหลือ 4 มาตรการ คือ 1.จัดทำกล่องบรรจุ (Packaging) มังคุดและลองกอง ขนาดต่างๆ เพื่อจ่ายต่อการขาย ทั้งกล่องขนาด 3 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม ตามความเหมาะสม โดยจะส่งตรงไปยังจังหวัดหรือจุดแหล่งผลผลิตรวมกลุ่มกันได้จำนวนมาก 2.การเตรียมช่องทางจำหน่ายไว้ให้ โดยขณะนี้ได้มีการประสานงานกับสายการบินต่างๆ เพื่อให้สายการบินเหล่านั้นเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีมังคุดหรือลองกองสามารถจะนำมาบรรจุกล่องที่มีบริการที่สนามบิน และสามารถนำขึ้นเครื่องได้ในปริมาณน้ำหนักที่เกินกว่าน้ำหนักปกติที่อนุญาตหนึ่งเท่า เช่น จาก 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม หรือจาก 10 กิโลกรัมเป็น 20 กิโลกรัม เป็นต้น 3.กระทรวงพาณิชย์ได้มีการประสานงานกับร้านธงฟ้า ตลาด ปิ่นน้ำมัน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่จะเปิดบูธลองกองและมังคุดให้โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มเป็นอีกช่องทางของการจำหน่าย และ 4.ช่วยเหลือส่งออก ส่งไทยรับซื้อผลไม้ไทยและส่งออก

ไฉนผลทันที่มังคุดราคาพุ่ง

นายจรินทร์กล่าวว่า หลังจากได้เริ่มดำเนินมาตรการแล้วบางส่วน ปรากฏว่าขณะนี้ราคามังคุดเริ่มขยับขึ้นและเริ่มเข้ามารับซื้อมังคุดในราคาที่ดีขึ้นเป็นลำดับแล้ว เช่น นครศรีธรรมราช ปริมาณผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 40% หรือชุมพร ราคามังคุดสูงขึ้น ส่วนลองกองนั้นจะเริ่มออกกลางเดือนสิงหาคมและผลผลิตจำนวนมากออกสู่ตลาดในเดือนกันยายน ซึ่งเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยให้ออกส่งในปีนี้ไม่มีปัญหาเช่นกัน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า

ภายใน กล่าวว่าการกระทรวงพาณิชย์เริ่มใช้มาตรการมาตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม ส่งผลต่อราคารับซื้อมังคุดเพิ่มต่อเนื่องจากเฉลี่ย 15 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มเป็น 28-30 บาท และราคาส่งออกขยับจากต่ำกว่า 30 บาท เป็น 55-60 บาทต่อกิโลกรัม โดยพ่อค้าสั่งซื้อมังคุดผ่านโครงการแล้วกว่า 200 ตัน และบรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม ขณะนี้ 3 สายการบิน เปิดพื้นที่ในการจำหน่ายและช่วยเหลือในการขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนผลัดต้นส่งออกผ่านสิงคโปร์เตรียมงบ 1,000 ล้านบาทให้กับผู้ส่งออกผ่านธนาคารต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 3% ได้มีผู้ประกอบการทยอยจัดส่งข้อมูลการรับซื้อและการกู้เข้ามาแล้ว

“ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างลงพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ ไม่แค่ภาคใต้ แต่จะดูแลทุกชนิด ทั้งลำไย เงาะ ลองกอง เป็นต้น โดยใช้แนวทางการดูแลเหมือนกัน ทั้งการเร่งกระจายผลผลิตช่วงออกสู่ตลาดพร้อมกัน ส่งเสริมการบริโภคในประเทศ และผลักดันส่งออก เพื่อสกัดราคาผลผลิตไม่ได้ตกต่ำในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งหากพื้นที่ใดมีปัญหาผลผลิตล้นก็ให้แจ้งพาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายใน เพื่อนำมาตรการออกไปดูแล” นายวิชัยกล่าว

มันใจ3-5ปีอีอีซีจะเติบโตมาก

นายชินวรณ์ วงนิษฐวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า คาดว่าการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นั้นในระยะ 3-5 ปีนี้จะเติบโตอย่างมาก จากการเข้าไปลงทุนใหม่ๆ รวมทั้งการอยู่อาศัยและการเดินทางเข้าไปทำงานในพื้นที่ โดยพื้นที่อีอีซีจะมีทั้งการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพัทยา นั้นเป็นทำเลที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลยอดนิยม นับเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสำคัญ นอกจากนี้จะยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว ยังมีชาวญี่ปุ่น ได้วันและฮ่องกง ประกอบกับมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่ภาครัฐได้มีการเร่งลงทุน ซึ่งเป็นการต่อยอดการลงทุนระยะยาวของภาคตะวันออก และยังเป็นการยกระดับเมืองพัทยาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอีกด้วย

เปิดตัวเลข3ด.ลงทุน7.5หมื่นล.

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า สำหรับข้อมูลการลงทุนในพื้นที่อีอีซีช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 พบว่ามีการเข้าไปลงทุนรวมทั้งสิ้น 116 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 75,053.6 ล้านบาท โดยพื้นที่ที่มีการลงทุนมากที่สุดคือ จ.ชลบุรี จำนวน 54 โครงการ มูลค่ารวม 52,401.2 ล้านบาท รองลงมาคือจังหวัดระยอง จำนวน 45 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 17,802.8 ล้านบาท และฉะเชิงเทรา จำนวน 17 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 4,849.6 ล้านบาท

นายจ้างโอดปรับค่าแรงลำบาก

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยว่า หากรัฐบาลมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทันทีจาก 320 บาทต่อวัน เป็น 400 บาทต่อวัน ตามที่หาเสียงไว้เศรษฐกิจคงลำบากแน่นอน อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการไตรภาคี เป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทน จากทั้งฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาล มองว่าความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นค่าแรงค่าต่ำมี 2 แนวทาง คือ ทางแรก รัฐบาลเริ่มต้นกระบวนการประเมินการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำใหม่ทั้งหมด โดยต้องมีมติจากคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดต่างๆ เพื่อรวบรวมส่งเข้ามายังให้คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ (บอร์ดค่าจ้าง) กระทรวงแรงงาน ซึ่งต้องหารือร่วมกับคณะกรรมการไตรภาคี กว่าจะสามารถเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบอย่างน้อยต้องใช้ระยะย

เวลาราว 3 เดือน ดังนั้นกว่าจะประกาศอัตราค่าแรงขั้นต่ำใหม่อาจจะเป็นช่วงต้นปี 2563

ชี้เพิ่ม2-10บาทพอรับได้

นายธนิตกล่าวว่า ส่วนแนวทางที่สอง ที่จะสามารถทำได้เลย และผลกระทบต่อแรงงานไม่มากนัก คือ การประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามมติของคณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำเคยเสนอมาก่อนหน้านี้ในรัฐบาลชุดก่อน ที่ 2-10 บาทต่อวัน ซึ่งมีการปรับขึ้นแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ซึ่งแม้จะมีการปรับค่าแรงขึ้นแล้ว แต่ค่าแรงขั้นต่ำระดับสูงสุดยังไม่ถึง 400 บาทต่อวัน ถือว่าเป็นระดับที่ไม่สูงมากนักผู้ประกอบการธุรกิจยังรับได้ ส่วนหากรัฐบาลยังอยากปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทนั้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 ปี เพื่อทยอยปรับขึ้น แต่หากขึ้นไปถึงระดับ 400 บาทต่อวัน ธุรกิจต้องนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ อาจจะทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้นได้

“หากปรับขึ้นค่าแรงในระดับ 2-10 บาท ลูกจ้างก็ได้กอดันมากนัก ขณะที่ธุรกิจก็ยังรับได้ ซึ่งน่าจะมีการประกาศขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การจะปรับขึ้นค่าแรงขึ้นจะไม่ได้ใช้อัตราเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งจะต้องพิจารณาเรื่องการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพแรงงานด้วยซึ่งต้องติดตามว่ารัฐบาลจะมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไร” นายธนิตกล่าว